
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ  

 

 

 

449. Stjórnarfundur haldinn 28. maí 2015 kl:18:00 
 

Mættir:  

Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK) , 

Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Birgir Ingibergsson (BI) og Sveinn Adolfsson (SA). 

Fjarverandi:Birgir Már Bragason (BMB) og Guðjón Axelsson (GA). 

 
 

1. Fundagerð síðasta fundar.  
Farið yfir og samþykkt.  
 

2. Innkominn bréf.  

Tölvupóstur frá Ingigerði Sæmundsdóttur formanni ÍRB v / ársþings ÍRB. Móttekið. 

Tölvupóstur frá Sabínu S. Halldórsdóttur landsfulltrúa UMFÍ v/ Ungmennavikur NSU. Móttekið 

og áframsent á stjórnir deilda Keflavíkur. 

Tölvupóstur frá Sabínu S. Halldórsdóttur landsfulltrúa UMFÍ v/ Leiðtogaskóla NSU. Móttekið og 

áframsent á stjórnir deilda Keflavíkur. 

Tölvupóstur frá Ómari B. Stefánssyni landsfulltrúa UMFÍ v/ keppnisgreina á ULM 15. Móttekið. 

Tölvupóstur frá FRÆ v/Fræðslumálþings um kannabis. Móttekið. 

Bréf frá Landsbanka Íslands v/ breytingar á reglugerð sjóðs um sparibréf. Móttekið. 

Framkvæmdastjóra og gjaldkera falið að skoða málið. 

Bréf frá UMFÍ v/ Landsmóts 50+. Móttekið. 

3. Send bréf. 

Umsókn send í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ v/ námskeiða í Nora. 

Svarbréf sent á Björgvin Rafn Sigurðarson hdl af Hjördísi Birnu Hjartardóttur hdl fyrir hönd 

Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags.  
 

4. Ársþing ÍRB. 

Ársþing ÍRB verður haldið 23. júní kl.20:00 í sal íþróttaakademíunni. 

 

5. ULM 15. 

ULM 15 verður haldið á Akureyri um verslunarmannahelgi.  Guðjón Axelsson er fulltrúi aðalstjórnar í 

unglingalandsmótsnefnd. 
 

6. Önnur mál. 

EH var viðsaddur formlegar opnunar á nýju húsnæði Hæfingarstöðvarinnar.  

Búið að kaupa inn í eldhúsið (eldhúsáhöld). 

EH sótti kynningarfund hjá Advania um nýtt Tok. 

Dúkar eru komnir til landsins. Væntanlegir til okkar í næstu viku. 

Aukaaðalfundur körfuknattleiksdeildar verður haldin í kvöld kl. 20:00 í sal 2 í félagsheimili okkar. 

Falur Harðarson hefur gefið kost á sér til formanns. 

Stjórnarfundir falla niður um sumartímann. Framkvæmdastjóri boðar til fundar ef með þarf. 

  
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:00     

Næsti fundur verður boðaður.   

Fundinn ritaði BS. 

 

 

 

 


